

## Phụ lục 7.

**Những quy định để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao**  
(Đính kèm Công văn số /UBND-KGVX ngày / /2022 của UBND tỉnh Bình Phước)

Cấp độ dịch	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
Các biện pháp thực hiện đối với các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch, tổ chức/cá nhân quản lý khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh du lịch)	Hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất	Hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất	Chỉ tổ chức hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch, sự kiện tập trung trong nhà và các chương trình du lịch theo nhóm dưới 25 người; cơ sở lưu trú du lịch được hoạt động không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm; phương tiện đưa đón khách không sử dụng quá 50% số ghế; các cơ sở lưu trú du lịch tiếp nhận khách cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch của cơ quan y tế địa phương; các cơ sở lưu trú du lịch đang phục vụ khách có công suất trên 50% thì không đón khách mới.	Dừng các hoạt động kinh doanh du lịch, ngoại trừ cơ sở lưu trú du lịch được hoạt động không quá 30% công suất tại cùng một thời điểm; các cơ sở lưu trú du lịch tiếp nhận khách cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch của cơ quan y tế địa phương; các cơ sở lưu trú du lịch đang phục vụ khách có công suất trên 30% thì không đón khách mới.
	Ở cả 4 cấp độ dịch: Người phục vụ phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.			
Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao	<i>Hoạt động bình thường</i>	<i>Hạn chế, có điều kiện: Hoạt động không quá 70% công suất.</i>	<i>Hạn chế, có điều kiện: Hoạt động không quá 30% công suất.</i>	<i>Ngừng hoạt động</i>
	<i>Ở cả 3 cấp độ dịch: Người phục vụ phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.</i>			

<b>Khách sạn, nhà nghỉ (không thuộc cơ sở lưu trú du lịch)</b>	<b><i>Hoạt động bình thường</i></b>	<b><i>Hoạt động bình thường</i></b>	<b><i>Hạn chế, có điều kiện: Hoạt động không quá 70% công suất.</i></b>	<b><i>Hạn chế, có điều kiện: Hoạt động không quá 50% công suất.</i></b>
	<b><i>Ở cả 4 cấp độ dịch: Người phục vụ phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.</i></b>			